

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

- **Địa chỉ trụ sở chính:** Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

- **Điện thoại:** (0258) 3865 666 **Fax:** (0258) 3865 664.

- **Email:** sanestkhanhhoa@sanest.com.vn

- **Vốn điều lệ:** 330.000.000.000 đồng.

- **Mã chứng khoán:** SKH.

- **Mô hình quản trị Công ty:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.

Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa báo cáo như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã tiến hành 01 phiên họp thường niên thông qua Nghị quyết như sau:

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/2022-ĐHĐCĐ	28/5/2022	Thông qua 11 nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, như sau: - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; kế hoạch năm 2022 và kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Tổng Giám đốc. - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; kế hoạch năm 2022 và kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị. - Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; kế hoạch năm 2022 và kết quả hoạt động nhiệm

	<p>kỳ 2017-2022; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Kiểm soát.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. - Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022. - Tờ trình định hướng chiến lược giai đoạn 2022-2027. - Tờ trình ký Hợp đồng giao dịch mua bán với các bên liên quan. - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. - Tờ trình về việc Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. - Tờ trình về việc Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
--	---

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Đức Tiến	Chủ tịch HĐQT	28/5/2022	
2	Bà Bùi Thị Hạnh	Thành viên HĐQT không điều hành	28/5/2022	
3	Bà Võ Thị Liễu Nhi	Thành viên HĐQT không điều hành	28/5/2022	
4	Ông Lê Huỳnh Phụng	Thành viên HĐQT	28/5/2022	
5	Ông Nguyễn Xuân Anh	Thành viên HĐQT	28/5/2022	
6	Ông Đào Tuấn Trung	Thành viên HĐQT không điều hành	09/11/2017	28/5/2022

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Đức Tiến	9	100%	
2	Bà Bùi Thị Hạnh	9	100%	
3	Bà Võ Thị Liễu Nhi	9	100%	
4	Ông Lê Huỳnh Phụng	9	100%	
5	Ông Đào Tuấn Trung	4	44,44%	Miễn nhiệm ngày 28/5
6	Ông Nguyễn Xuân Anh	5	55,56%	Bỏ nhiệm ngày 28/5

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

❖ Phương thức giám sát:

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, Hội đồng quản trị phân công cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng theo dõi từng mảng hoạt động của Công ty, trong các lĩnh vực quản trị tài chính, quản trị sản xuất, kinh doanh, công tác đầu tư.

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra giám sát Ban Điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2022. Bên cạnh đó, HĐQT còn thực hiện phương thức giám sát thông qua việc gửi thư điện tử và điện thoại cũng như các phương tiện thông tin khác nhằm nắm bắt tình hình sản xuất, hoạt động kinh doanh của đơn vị, tiếp nhận các ý kiến và giải quyết với Ban Điều hành nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đề ra, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững.

Năm 2022, với những tín hiệu tích cực khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, xã hội chuyển sang trạng thái bình thường mới đã mở ra những cơ hội thuận lợi để Công ty phát triển thị trường, khôi phục lại hệ thống kinh doanh. Để hoàn thành nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua với các chỉ tiêu doanh thu: 1.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế: 93 tỷ đồng.

Thông qua việc tham gia cuộc họp xem xét của lãnh đạo cùng đại diện các phòng ban, Ban Điều hành, HĐQT đã chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, thống nhất phương án hành động để Ban Điều hành triển khai thực hiện và đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

- Về sản xuất và công nghệ kỹ thuật:

+ Công ty tăng cường công tác quản trị sản xuất, chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo, tuân thủ chặt chẽ các quy trình, chuẩn mực của ngành sản xuất đồ uống và xuất khẩu. Công tác an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ tiếp tục được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật hiện hành và luôn được các đoàn thanh kiểm tra chuyên ngành đánh giá rất cao.

+ Công ty không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có, nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tiếp tục nghiên cứu các dòng mỹ phẩm, dự kiến năm 2023 sẽ đưa ra thị trường sản phẩm mặt nạ Yến sào.

+ Đẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động đáp ứng nhu cầu thị trường, đội ngũ kỹ thuật không ngừng nghiên cứu, đầu tư thêm các trang thiết bị

tự động hóa đáp ứng nhu cầu hàng hóa cho thị trường, cụm dây chuyền thiết bị công suất 12.000 sản phẩm lon/h và 8.000 sản phẩm lọ 62ml/h đã đưa vào sử dụng năm 2022 đáp ứng nhu cầu thị trường.

+ Tăng tần suất bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, chủ động dự phòng vật tư thay thế nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất được liên tục. Năm 2022, có nhiều sáng kiến cải tiến của khối sản xuất và công nghệ ứng dụng trong thực tiễn đem lại hiệu quả cao cho Công ty.

- Về kinh doanh và phát triển thương hiệu:

+ Xây dựng các chương trình kích cầu tăng doanh thu và phát triển hệ thống cho từng khu vực thị trường tại mỗi thời điểm, thực hiện các chương trình marketing trên kênh truyền thông và hiện đại để tăng sự chú ý, thu hút khách hàng dành cho sản phẩm Yến sào Khánh Hòa, Sanest Khánh Hòa. Tăng cường sự hiện diện hình ảnh sản phẩm, thương hiệu tại các Shop, quầy ụ, kệ trong các siêu thị; thực hiện các chương trình khách hàng thân thiết để tạo cầu nối vững chắc giữa Nhà sản xuất - Nhà phân phối - Điểm bán.

+ Đáp ứng sự tin tưởng, đồng hành của khách hàng trong những năm qua, đặc biệt là sự gắn bó cùng nhau vượt qua đại dịch, Sanest Khánh Hòa đã không tăng giá bán sản phẩm mặc dù chi phí đầu vào tăng cao. Đây là trách nhiệm, sự chia sẻ với khách hàng, với cộng đồng của một thương hiệu luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.

+ Mở rộng hệ thống cửa hàng Svmart tại Khánh Hòa để phục vụ nhu cầu khách hàng mua sắm cuối năm và phục vụ khách du lịch.

+ Trong công tác xuất khẩu, tận dụng các lợi thế FTA khi nước ta là thành viên để khai thác thêm khách hàng mới và xúc tiến thương mại mở rộng thêm thị trường Xuất khẩu tại các nước mới như Ấn Độ và nghị định thư với Trung Quốc được thông qua ngày 09/11/2022, đây là lợi thế rất lớn trong việc xuất khẩu chính ngạch đưa sản phẩm Sanest tới thị trường tiềm năng hơn 1,4 tỷ dân.

+ Các hoạt động marketing trên nền tảng số Facebook, Google, sàn TMĐT được đẩy mạnh, đổi mới theo từng giai đoạn tiêu dùng đã đạt hiệu quả nhất định, thương hiệu và sản phẩm Sanest Khánh Hòa luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong ngành hàng nước uống bổ dưỡng cao cấp.

+ Công tác bảo hộ, sở hữu trí tuệ được chú trọng với việc tăng cường kiểm tra giám sát trên thị trường, phối hợp các với các cơ quan chức năng để nhanh chóng xử lý tình trạng vi phạm hiện nay. Một số một số sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty: Công ty TNHH MTV Yến đảo Nha Trang (VietRoyal), Công ty Thương mại dịch vụ Du lịch Vân Phong Bay (Vân Phong Sanet), Công ty CP Dinh dưỡng Khánh Hòa (SeaNest), Công ty TNHH MTV Acanta (Sanest miền trung)...

- Về tài chính:

+ Tình hình tài chính được kiểm soát chặt chẽ, cung cấp đầy đủ và kịp thời các báo cáo theo quy định của Luật Kế toán và Luật Chứng khoán, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành và quản trị nội bộ. Chủ động khai thác các nguồn vốn, huy động nguồn vốn vay có lãi suất thấp nhất đảm bảo phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư các dự án.

+ Chi lương, thưởng kịp thời, thực hiện công tác kiểm kê định kỳ và đột xuất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước và bảo hiểm xã hội.

- Thành lập Công ty con: Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào được thành lập tháng 8/2022 nhằm mở rộng các ngành nghề kinh doanh mới, đa dạng hệ sinh thái, mang lại hiệu quả tích cực, đóng góp vào lợi nhuận của hệ thống Sanest Khánh Hòa.

- Đảm bảo các chế độ đãi ngộ tốt để giữ nhân tài, từ đó người lao động an tâm tiếp tục cống hiến và gắn bó làm việc lâu dài tại SKH.

- Song song với phát triển kinh tế, Công ty luôn đảm bảo hài hòa lợi ích với quý khách hàng và quý cổ đông; đồng hành cùng với xã hội để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ các hoàn cảnh, các khu vực khó khăn, đồng hành cùng các cháu nhỏ, học sinh nghèo hiếu học. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty, thực hiện trao 2.500 suất quà cho các em học sinh tại các trường thuộc thành phố Cam Ranh và huyện Cam Lâm và đã hỗ trợ 200 triệu đồng để mua trang thiết bị, quà tặng huyện đảo Trường Sa.

- Các dự án đã được khởi công và đảm bảo kịp tiến độ để phục vụ cho nhu cầu làm việc, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian đến: Dự án Nhà máy chế biến đặc sản Yến sào tại VCN Diên Phú, tòa nhà văn phòng làm việc, nhà yến...

❖ Kết quả giám sát:

Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác quản lý của Ban Điều hành đã thực hiện đúng chức năng và quyền hạn với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và cổ đông đã triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Hội đồng quản trị. Với định hướng và giám sát của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã quyết liệt thực hiện kết quả năm 2022 đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Kết quả như sau:

Doanh thu: 1.812,3 tỷ đồng tăng 0,68% so với kế hoạch năm, tăng 1,06% so với năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế: 117,3 tỷ đồng tăng 26,1% so với kế hoạch năm, tăng 32,95% so với năm 2021.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể CB CNLD Công ty đã phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, phát huy tinh thần năng động, tư duy sáng tạo, tự chủ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cùng sự đồng hành của khách hàng, sự chia sẻ của các cổ đông đã góp phần làm doanh thu và lợi nhuận của Công ty năm 2022 đều tăng. Kết quả thực hiện đáng tự hào với lợi nhuận tăng 26,1% đó là do Ban Lãnh đạo Công ty đã nỗ lực thực hiện các giải pháp trong quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, quản trị kinh doanh, quản trị tài chính một cách hiệu quả. Công ty đã chủ động được các công đoạn trong chuỗi cung ứng, hệ thống bán hàng đã dần ổn định trở lại, thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động, áp dụng các sáng kiến kỹ thuật ứng dụng trong sản xuất, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả. Hai Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa và Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào hoạt động hiệu quả cũng đã góp phần tăng lợi nhuận hợp nhất của Sanest Khánh Hòa.

Nhân ngày kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa, Công ty vinh dự nhận được Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng; Sanest Khánh Hòa là sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Đồng thời, hồ sơ giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 của Công ty được Hội đồng sơ tuyển tỉnh đánh giá rất cao và đề xuất đạt giải Vàng.

Ngày 18/11/2022, Công ty được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trao giải và vinh danh 10 doanh nghiệp công bố thông tin minh bạch tốt nhất kỳ đánh giá 2021 trong số hơn 300 doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn giao dịch trên sàn UPCoM.

Bên cạnh đó, Công ty còn đạt được nhiều giải thưởng uy tín như: Top 10 Thương hiệu mạnh ASEAN, Thương hiệu số 1 Việt Nam và được Tổng Cục quản lý thị trường ghi nhận đã có thành tích xuất sắc trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và bảo vệ người tiêu dùng năm 2021, Top 10 Công ty đồ uống uy tín năm 2022...

4. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty đang triển khai việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc, hiện tại các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

5. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/NQ-SKH	18/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2021 và phương hướng hoạt động quý I/2022. - Báo cáo thực hiện quỹ tiền lương năm 2021 và Báo cáo quyết toán tài chính quý IV, thông qua số liệu tài chính năm 2021. - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021. 	100%
2	Số: 02/NQ-SKH	06/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2022 và phương hướng hoạt động quý II/2022. - Nội dung Báo cáo thường niên 2021. 	100%
3	Số: 03/NQ-SKH	26/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BCTC quý I/2022. - Thông qua nội dung vay Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Khánh Hòa. - Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Quy chế chi tiêu công đoàn. 	100%
4	Số: 04/NQ-SKH	24/5/2022	Thông qua công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/5/2022.	100%
5	Số: 05/NQ-SKH	28/5/2022	Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027.	100%
6	Số: 06/NQ-SKH	25/7/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động quý III/2022. - Quyết toán tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2022. - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty. - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm. - Thông qua việc điều chỉnh các Quy chế hiện hành. 	100%
7	Số: 07/NQ-SKH	22/8/2022	Thành lập Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào trực thuộc Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	Số: 08/NQ-SKH	19/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý III và phương hướng hoạt động quý IV/2022. - Báo cáo quyết toán tài chính quý III/2022. - Vay, bảo lãnh vay và cho các Công ty con vay. - Bỏ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa. - Bỏ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty. 	100%
9	Số: 09/NQ-SKH	15/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án chi lương, thưởng cuối năm 2022. - Bỏ nhiệm lại Kế toán trưởng. - Kế hoạch năm 2023. 	100%

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Hoàng Thị Ân Vũ	Trưởng BKS	28/5/2022		Cử nhân Kinh tế
2	Ông Nguyễn Minh Quân	Thành viên BKS	28/5/2022		Cao đẳng Kế toán
3	Bà Huỳnh Thị Trần Lê	Thành viên BKS	28/5/2022		Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hoàng Thị Ân Vũ	5	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Quân	5	100%	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Trần Lê	5	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát chặt chẽ, đầy đủ hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành đảm bảo tính khách quan trung thực trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ đảm bảo các quyền lợi của cổ đông thông qua việc tham dự, trao đổi tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT, các nghị quyết được ban hành. Thông qua các báo cáo và làm việc trực tiếp với Ban Điều hành nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát việc chấp hành các nghị quyết của HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động tài chính của Công ty, cũng như các nghị quyết, quyết định của HĐQT khi có yêu cầu. Ban Kiểm soát Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm nắm bắt kịp thời tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó tham gia đóng góp ý kiến trên nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật và vì lợi ích của cổ đông theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có):

Phối hợp với phòng Kế toán - Tài vụ của Công ty trong việc trao đổi với kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính kiểm toán.

Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty nhằm đảm bảo thông tin cung cấp đến cổ đông được đầy đủ, chính xác và kịp thời.

IV. Ban Điều hành:

Stt	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Bà Lê Thị Hồng Vân	09/12/1964	Kỹ sư Kinh tế	28/5/2022
2	Ông Lê Huỳnh Phụng	28/7/1976	Kỹ sư Cơ khí	28/5/2022
3	Ông Nguyễn Xuân Anh	27/7/1977	Cử nhân Kinh tế	28/5/2022
4	Ông Trương Văn Trung	02/8/1979	Kỹ sư Kỹ thuật điện - điện tử	25/7/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
Ngô Thị Hương Liên	23/02/1971	Cử nhân Kinh tế	16/11/2022

2016
CÔNG
CỔ PHẦN
HỮU GIỚI
SÀI GÒN
HÀNG

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Công ty luôn khuyến khích các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty và Quản lý các phòng/đơn vị trực thuộc tham gia các khóa đào tạo về quản trị, điều hành Công ty. Cụ thể, ngày 28/6/2022 tham gia “Hội nghị các Tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSD năm 2022” và ngày 18/11/2022 tham dự “Hội thảo Quản trị Công ty và Hội nghị doanh nghiệp thường niên năm 2022” do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức.

Đối với CB CNLĐ, Công ty luôn tạo điều kiện và động viên khen thưởng tham gia các lớp học nâng cao trình độ cũng như nghiệp vụ chuyên môn để ứng dụng vào thực tiễn công tác.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Xem Phụ lục 01 đính kèm

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với Cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Xem Phụ lục 02 đính kèm

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2022:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Xem Phụ lục 03 đính kèm.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Võ Thị Thảo Nhi	Em ruột Võ Thị Liễu Nhi - TV HĐQT	50.000	0,15	0	0	Bán cổ phiếu
2	Công ty TNHH NHT		3.630.000	11,00	3.408.750	10,33	Bán cổ phiếu
3	Công ty TNHH NHT		3.408.750	10,33	2.421.400	7,34	Bán cổ phiếu
4	Công ty TNHH NHT		2.421.400	7,34	1.693.400	5,13	Bán cổ phiếu



Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
5	Công ty TNHH NHT		1.693.400	5,13	1.557.400	4,72	Bán cổ phiếu
6	Trần Ngọc Khải		14.600	0,044	29.600	0,09	Mua cổ phiếu
7	Lê Thị Hồng Vân		14.600	0,044	106.600	0,323	Mua cổ phiếu
8	Lê Thị Hồng Vân		106.600	0,323	115.000	0,348	Mua cổ phiếu

IX. Các vấn đề lưu ý khác: Không có.

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *pu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: VT; HĐQT.



Lê Đức Tiến



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(kèm theo Báo cáo số 06/BC-SKH ngày 27/01/2023 của HĐQT Công ty)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1. CÁ NHÂN									
1	Lê Đức Tiến	604030	Chủ tịch HĐQT	054081010997 cấp 28/9/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	24/106 Lương Định Của, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa	28/5/2022			Đại diện vốn Nhà nước nhiệm kỳ 2022-2027
2	Bùi Thị Hạnh		Thành viên HĐQT	220851918 cấp 27/12/2006 CA Khánh Hòa	Số 32 Yersin Vạn Thắng Nha Trang Khánh Hòa	28/5/2022			
3	Võ Thị Liễu Nhi		Thành viên HĐQT	225117496 cấp 11/4/2009 CA Khánh Hòa	2A Đoàn Thị Điểm Xương Huân Nha Trang Khánh Hòa	28/5/2022			Đại diện vốn Nhà nước nhiệm kỳ 2022-2027
4	Lê Huỳnh Phụng		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ	225037064 cấp 17/4/2017 CA Khánh Hòa	76 Huỳnh Thúc Kháng Tân Lập Nha Trang Khánh Hòa	28/5/2022			Đại diện vốn Nhà nước nhiệm kỳ 2022-2027
5	Nguyễn Xuân Anh		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ	042077009582 cấp 05/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	32/15 Nguyễn Tri Phương Phước Long Nha Trang Khánh Hòa	28/5/2022			Đại diện vốn Nhà nước nhiệm kỳ 2022-2027

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
6	Hoàng Thị Ân Vũ		Trưởng BKS	225190157 cấp 19/7/2011 CA Khánh Hòa	53B Lê Thành Phương Phương Sài Nha Trang Khánh Hòa	28/5/2022			
7	Huỳnh Thị Trần Lê		Thành viên BKS	225140556 cấp 27/10/2012 CA Khánh Hòa	7 Tô Hiến Thành Tân Lập Nha Trang Khánh Hòa	28/5/2022			
8	Nguyễn Minh Quân		Thành viên BKS	080090003820 cấp 24/5/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	KTT Biên phòng Hoàng Diệu Vĩnh Nguyên Nha Trang Khánh Hòa	28/5/2022			
9	Lê Thị Hồng Vân		Tổng Giám đốc	001164040638 cấp 14/8/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	8/6 Nguyễn Thiện Thuật Tân Lập Nha Trang Khánh Hòa	28/5/2022			
10	Trương Văn Trung		Phó TGD	225078177 cấp 28/9/2013 CA Khánh Hòa	Tổ 9, Vĩnh Châu, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa.	25/7/2022			

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
11	Ngô Thị Hương Liên		Kế toán trưởng	220825110 cấp 10/8/2011 CA Khánh Hòa	Tập thể Viện hải dương học, 89 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa	16/11/2022			
12	Trần Ngọc Khải		Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty	052064001619 cấp 10/4/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	51 Nguyễn Thị Định, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa	19/10/2022			

2. TỔ CHỨC

1	Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa			4200338918 cấp lần thứ 6 08/10/2015 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Số 248 Thống Nhất Phước Sơn Nha Trang Khánh Hòa	09/11/2017			Cổ đông Nhà nước (tỷ lệ 51,06%) có 03 đại diện trong HĐQT
2	Công ty TNHH bao bì NGK Crown Đồng Nai			3601010551 cấp lần thứ 2 28/6/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Đường số 4 KCN Tam Phước Tam Phước Biên Hòa Đồng Nai		3.300.000 (10%)		Cổ đông lớn

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
3	Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa			4201624478 cấp 03/12/2014 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Quốc lộ 1A Suối Hiệp Diên Khánh Khánh Hòa				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 51% VĐL
4	Công ty TNHH MTV Cung ứng vật tư nguyên liệu Khánh Hòa			4201767187 cấp 09/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Quốc lộ 1A Suối Hiệp Diên Khánh Khánh Hòa				Công ty con của Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa
5	Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa			4201675930 cấp 28/01/2016 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Quốc lộ 1A Mỹ Thanh Cam Ranh Khánh Hòa				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 51% VĐL
6	Công ty TNHH MTV Dịch vụ tuyến Bắc Nam			4201766761 cấp 03/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Quốc lộ 1A Mỹ Thanh Cam Ranh Khánh Hòa				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VĐL
7	Công ty TNHH MTV Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa			4201766779 cấp 03/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	46 Trần Phú Nha Trang Khánh Hòa				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VĐL

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
8	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Fishsan			4201766793 cấp 03/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	10 Yersin Nha Trang Khánh Hòa				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VĐL
9	Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng Sanatech Land			4201680056 cấp 12/3/2016 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	55 Ngô Gia Tự Nha Trang Khánh Hòa				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VĐL
10	Công ty TNHH MTV Du lịch Sanest Tourist			4201675948 cấp 28/01/2016 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	89 Thống Nhất Nha Trang Khánh Hòa				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VĐL
11	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch và Nhà hàng Yến sào Khánh Hòa Lâm Đồng			5801357762 cấp 22/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Lâm Đồng	32 - 34 Hùng Vương Đà Lạt Lâm Đồng				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VĐL
12	Công ty TNHH MTV Nông trường Dừa Cam Thịnh			4201766754 cấp 03/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Quốc lộ 1A Mỹ Thanh Cam Ranh Khánh Hòa				Công ty do Công ty YSKH sở hữu 100% VĐL.

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
13	Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa			4201853950 cấp 16/7/2019 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	9D Lê Thánh Tôn Lộc Thọ Nha Trang Khánh Hòa				Công ty con
14	Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào			4201962780 cấp 23/8/2022 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Lô TP3 CCN Sông Cầu Sông Cầu Khánh Vĩnh Khánh Hòa				Công ty con
15	Công ty TNHH NHT			4201150002 cấp lần thứ 3 12/5/2014 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	78/48 Tuệ Tĩnh Lộc Thọ Nha Trang Khánh Hòa				Không còn là người có liên quan kể từ ngày 8/11/2022 giảm tỷ lệ sở hữu CP dưới 10%
16	Công ty TNHH MTV Quảng bá sản phẩm và nhà hàng Yến sào Khánh Hòa				Số 4 Phạm Văn Đồng, Vĩnh Phước, Nha Trang Khánh Hòa				Cty do Cty YSKH sở hữu 100% VDL

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
17	Công ty Liên doanh TNHH Crown Sài Gòn			3601010551 cấp lần thứ 2 28/6/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Đường số 4 KCN Tam Phước Tam Phước Biên Hòa Đồng Nai				Cùng thuộc 1 tập đoàn với Công ty TNHH Bao bì nước giải khát Crown Đồng Nai (tập đoàn Crown Holdings)

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy
tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*



PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(kèm theo Báo cáo số 06/BC-SKH ngày 27/01/2023 của HĐQT Công ty)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa	Công ty mẹ sở hữu 51,06% vốn điều lệ	4200338918 cấp lần thứ 6 08/10/2015 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Số 248 Thống Nhất Phường Sơn Nha Trang Khánh Hòa	Năm 2022	Nghị quyết: 01/2022-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2022	954.375.912.508	Mua, bán hàng hóa
2	Công ty TNHH Bao bì NGK Crown Đồng Nai	Cổ đông chiến lược sở hữu trên 10% vốn điều lệ	3601010551 cấp lần thứ 2 28/6/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	19 Đường 3A, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	Năm 2022		4.801.500.000	Trả cổ tức 2021
3	Công ty Liên doanh TNHH Crown Sài Gòn	(Cùng thuộc 1 tập đoàn với Công ty TNHH Bao bì nước giải khát Crown Đồng Nai (tập đoàn Crown Holdings))	3601010551 cấp lần thứ 2 28/6/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Đường số 4 KCN Tam Phước Tam Phước Biên Hòa Đồng Nai	Năm 2022		170.826.438.615	Mua bao bì vật tư

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
4	Công ty TNHH NHT	Cổ đông chiến lược đã giảm tỷ lệ sở hữu còn 4,72% VDL	4201150002 cấp lần thứ 3 12/5/2014 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	10 Nguyễn Gia Thiều, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa	Năm 2022		81.523.359.286	- Mua bao bì vật tư - Trả cổ tức 2021
5	Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa	Công ty con sở hữu 100% VDL	4201853950 cấp 16/7/2019 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	9D Lê Thánh Tôn, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa	Năm 2022	Nghị quyết: 01/2022-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2022	291.460.883.026	Mua, bán hàng hóa
6	Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào	Công ty con sở hữu 100% VDL	4201962780 cấp 23/8/2022 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Lô TP3 Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Sông Cầu, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa	Năm 2022		54.006.957.919	- Góp vốn điều lệ - Mua, bán hàng hóa
7	Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa sở hữu 51% VDL	4201624478 cấp 03/12/2014 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Quốc lộ 1A, Cư Thạnh, Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa	Năm 2022	Nghị quyết: 01/2022-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2022	159.902.563.601	Mua, bán hàng hóa

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
8	Công ty TNHH MTV Cung ứng vật tư nguyên liệu Khánh Hòa	Công ty con của Công ty CP NGK Yên sào Khánh Hòa sở hữu 100% VDL	4201767187 cấp 09/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Quốc lộ 1A, Cư Thạnh, Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa	Năm 2022		94.191.000.000	Mua, bán hàng hóa
9	Công ty TNHH MTV Du lịch Sanest Tourist	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 100% VDL	4201675948 cấp 28/01/2016 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	89 Thống Nhất, Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa	Năm 2022		4.825.335.234	Thuê xe, tham quan học tập
10	Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 51% VDL	4201675930 cấp 28/01/2016 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa	Năm 2022		17.687.104.540	Mua, bán hàng hóa
11	Công ty TNHH Dịch vụ tuyến Bắc Nam	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 100% VDL	4201766761 cấp 03/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa	Năm 2022		24.814.415.985	- Mua, bán hàng hóa - Dịch vụ khác

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
12	Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng Sanatech Land	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 100% VĐL	4201680056 cấp 12/3/2016 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	55 Ngô Gia Tự, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa	Năm 2022		10.901.214.380	- Mua, bán hàng hóa - Xây dựng
13	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch và Nhà hàng Yên sào Khánh Hòa Lâm Đồng	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 100% VĐL	5801357762 cấp 22/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Lâm Đồng	40 Phan Đình Phùng, Phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng	Năm 2022		1.635.377.200	Bán hàng hóa
14	Công ty TNHH Nông trường dừa Cam Thịnh	Công ty do Công ty TNHH NN MTV Yên sào Khánh Hòa sở hữu 100% VĐL	4201766754 cấp 03/11/2017 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Quốc lộ 1A, Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh Khánh Hòa	Năm 2022		6.722.340.800	Bán hàng hóa

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(kèm theo Báo cáo số 06/BC-SKH ngày 27/01/2023 của HĐQT Công ty)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Đức Tiến	604030	Chủ tịch HĐQT	054081010997 cấp 28/9/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	24/106 Lương Định Cửa, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa	41.000 4.950.000	0,124 15,00	Đại diện vốn Nhà nước 15,00%
1.1	Lê Văn Hùng			220680818 cấp 17/4/2014 CA Phú Yên	Phú Hòa Phú Yên			Cha ruột
1.2	Đoàn Thị Thay			220799909 cấp 11/4/2014 CA Phú Yên	Phú Hòa Phú Yên			Mẹ ruột
1.3	Lê Thị Đông Phương			221113361 cấp 07/02/2014 CA Phú Yên	Phú Hòa Phú Yên			Em ruột
1.4	Lê Thành Đức			221366253 cấp 12/7/2017 CA Phú Yên	Phú Hòa Phú Yên			Em ruột
1.5	Phan Thị Trúc Mai			225313016 cấp 04/8/2010 CA Khánh Hoà	24/106 Lương Định Cửa, Ngọc Hiệp, Nha Trang			Vợ
1.6	Lê Tiến Thắng			Còn nhỏ Sinh 2012	24/106 Lương Định Cửa, Ngọc Hiệp, Nha Trang			Con ruột

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.7	Lê Bảo Uyên			Còn nhỏ Sinh 2016	24/106 Lương Định Cửa, Ngọc Hiệp, Nha Trang			Con ruột
2	Bùi Thị Hạnh		Thành viên HĐQT	220851918 cấp 27/12/2006 CA Khánh Hòa	Số 32 Yersin Vạn Thắng Nha Trang Khánh Hòa	5.000	0,015	
2.1	Võ Thị Đầu			220412501 cấp 12/11/2008 CA Khánh Hòa	Số 32 Yersin Vạn Thắng Nha Trang, Khánh Hòa			Mẹ ruột
2.2	Bùi Dũng			220573384 cấp 10/6/2009 CA Khánh Hòa	Số 32 Yersin Vạn Thắng Nha Trang, Khánh Hòa			Anh ruột
2.3	Bùi Thị Cúc			220015859 cấp 29/4/2009 CA Khánh Hòa	Số 32 Yersin Vạn Thắng Nha Trang, Khánh Hòa			Chị ruột
2.4	Bùi Phúc			Mất CMND Đang làm lại	Số 32 Yersin Vạn Thắng Nha Trang, Khánh Hòa			Em ruột

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.5	Phạm Văn Nghệ			226603017 cấp 16/5/2007 CA Khánh Hòa	Số 32 Yersin Vạn Thắng Nha Trang, Khánh Hòa			Chồng
2.6	Phạm Phương Nga			225441493 cấp 12/02/2018 CA Khánh Hòa	Số 32 Yersin Vạn Thắng Nha Trang, Khánh Hòa			Con ruột
2.7	Phạm Hiền Hòa			225906559 cấp 21/10/2014 CA Khánh Hòa	Số 32 Yersin Vạn Thắng Nha Trang, Khánh Hòa			Con ruột
3	Võ Thị Liễu Nhi		Thành viên HDQT	225117496 cấp 11/4/2009 CA Khánh Hòa	2A Đoàn Thị Diễm Xương Huân Nha Trang Khánh Hòa	4.600 3.960.000	0,01 12,00	Đại diện vốn Nhà nước 12,00%
3.1	Võ Văn Luận			220062327 cấp 24/6/2003 CA Khánh Hòa	24 Đoàn Thị Diễm Xương Huân Nha Trang, Khánh Hòa			Cha ruột
3.2	Nguyễn Thị Anh			220062324 cấp 03/11/1993 CA Khánh Hòa	24 Đoàn Thị Diễm Xương Huân Nha Trang, Khánh Hòa			Mẹ ruột

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Võ Anh Tuấn			Không có	24 Đoàn Thị Điềm Xương Huân Nha Trang, Khánh Hòa			Em ruột
3.4	Võ Anh Tú			225029765 cấp 27/02/2008 CA Khánh Hòa	24 Đoàn Thị Điềm Xương Huân Nha Trang, Khánh Hòa			Em ruột
3.5	Nguyễn Thị Hồng Vân			225239026 cấp 04/02/2015 CA Khánh Hòa	24 Đoàn Thị Điềm Xương Huân Nha Trang, Khánh Hòa			Em dâu
3.6	Võ Thị Thảo Nhi			225120971 cấp 23/9/2016 CA Khánh Hòa	24 Đoàn Thị Điềm Xương Huân Nha Trang, Khánh Hòa			Em ruột
3.7	Thiều Xuân Dũng			225048531 cấp 27/11/2019 CA Khánh Hòa	24 Đoàn Thị Điềm Xương Huân Nha Trang, Khánh Hòa			Em rể
3.8	Võ Thị Tùng Nhi			225263775 cấp 08/11/2016 CA Khánh Hòa	24 Đoàn Thị Điềm Xương Huân Nha Trang, Khánh Hòa			Em ruột

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.9	Lê Hoàng Phong			225162935 cấp 17/8/2011	24 Đoàn Thị Điểm Xương Huân Nha Trang, Khánh Hòa			Em rể
3.10	Bùi Thăng			220263594 cấp 24/4/2012 CA Khánh Hòa	50 Lý Tự Trọng, Diên Khánh Khánh Hòa			Bố chồng
3.11	Trần Thị Hạnh			220344247 cấp 24/4/2012 CA Khánh Hòa	50 Lý Tự Trọng, Diên Khánh Khánh Hòa			Mẹ chồng
3.12	Bùi Trần Thái			225194734 cấp 20/5/2012 CA Khánh Hòa	2A Đoàn Thị Điểm Xương Huân Nha Trang, Khánh Hòa			Chồng
3.13	Bùi Bảo Tín			Còn nhỏ	2A Đoàn Thị Điểm Xương Huân Nha Trang, Khánh Hòa			Con ruột
3.14	Bùi Trọng Nghĩa			Còn nhỏ	2A Đoàn Thị Điểm Xương Huân Nha Trang, Khánh Hòa			Con ruột

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Lê Huỳnh Phụng		Thành viên HDQT, Phó TGD	225037064 cấp 17/4/2017 CA Khánh Hòa	76 Huỳnh Thúc Kháng Tân Lập Nha Trang Khánh Hòa	5.100 3.980.000	0,0155 12,06%	Đại diện vốn Nhà nước 12,06%
4.1	Lê Thị Kim Phụng			272137766 cấp 14/8/2007 CA Đà Nẵng	36 Cách Mạng tháng 8 Long Khánh, Đồng Nai			Chị ruột
4.2	Nguyễn Chánh			272542833 cấp 15/12/2006 CA Đồng Nai	36 Cách Mạng tháng 8 Long Khánh, Đồng Nai			Anh rể
4.3	Lê Thị Mỹ Phụng			225016925 cấp 30/8/2006 CA Khánh Hòa	9/1 Lê Quý Đôn Nha Trang Khánh Hòa			Chị ruột
4.4	Trần Mạnh Hà			225023016 cấp 30/10/2005 CA Khánh Hòa	9/1 Lê Quý Đôn Nha Trang Khánh Hòa			Anh rể
4.5	Lê Thị Minh Phụng			225016769 cấp 26/3/2011 CA Khánh Hòa	3/3 Ngô Sĩ Liên Nha Trang Khánh Hòa			Chị ruột
4.6	Nguyễn Sư Dương			225015367 cấp 20/5/2010 CA Khánh Hòa	3/3 Ngô Sĩ Liên Nha Trang Khánh Hòa			Anh rể
4.7	Lê Hoàng Phụng			220889747 cấp 04/12/2012 CA Khánh Hòa	29 Vạn Hòa Nha Trang Khánh Hòa			Anh ruột

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.8	Lê Thị Phi Phi			220852147 cấp 04/01/2010 CA Khánh Hòa	29 Vạn Hòa Nha Trang Khánh Hòa			Chị dâu
4.9	Lê Trung Phụng			220702751 cấp 11/5/2011 CA Khánh Hòa	3/3 Ngô Sĩ Liên Nha Trang Khánh Hòa			Anh ruột
4.10	Lê Thụy Vân Phụng			225299662 cấp 05/01/2018 CA Khánh Hòa	3/3 Ngô Sĩ Liên Nha Trang Khánh Hòa			Em ruột
4.11	Phan Đình Thảo			225632154 cấp 10/12/2018 CA Khánh Hòa	3/3 Ngô Sĩ Liên Nha Trang Khánh Hòa			Em rể
4.12	Trương Thị Tường Vi			220022035 cấp 15/8/2015 CA Khánh Hòa	76 Huỳnh Thúc Kháng Nha Trang Khánh Hòa			Mẹ vợ
4.13	Trương Thị Khánh Trang			225027824 cấp 11/01/2009 CA Khánh Hòa	Nha Trang			Vợ
4.14	Lê Chi Lân			Còn nhỏ	Nha Trang			Con ruột
4.15	Lê Quang Lân			Còn nhỏ	Nha Trang			Con ruột
5	Nguyễn Xuân Anh		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ	042077009582 cấp 05/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	32/15 Nguyễn Tri Phương Phước Long Nha Trang Khánh Hòa	3.960.000	12,00%	Đại diện vốn Nhà nước 12,00%

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.1	Phan Thị Hồng Vân			225100530 cấp 26/5/2016 CA Khánh Hòa	11 Pasteur Xương Huân Nha Trang, Khánh Hòa			Vợ
5.2	Nguyễn Phan Anh Quốc			Còn nhỏ 2006	11 Pasteur Xương Huân Nha Trang, Khánh Hòa			Con ruột
5.3	Nguyễn Hoàng Việt			Còn nhỏ 2015	11 Pasteur Xương Huân Nha Trang, Khánh Hòa			Con ruột
5.4	Nguyễn Xuân Đương			225226103 cấp 25/4/2016 CA Khánh Hòa	32/15 Nguyễn Tri Phương Phước Long Nha Trang, Khánh Hòa			Bố ruột
5.5	Trần Thị Kim Anh			225226105 cấp 15/12/2016 CA Khánh Hòa	32/15 Nguyễn Tri Phương Phước Long Nha Trang, Khánh Hòa			Mẹ ruột
5.6	Phan Tầm			225110180 cấp 12/01/2012 CA Khánh Hòa	11 Pasteur Xương Huân Nha Trang, Khánh Hòa			Bố vợ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.7	Trần Thị Mai Loan			225110181 cấp 12/01/2012 CA Khánh Hòa	11 Pasteur Xương Huân Nha Trang, Khánh Hòa			Mẹ vợ
6	Hoàng Thị Ân Vũ		Trưởng BKS	225190157 cấp 19/7/11 CA Khánh Hòa	53B Lê Thành Phương Phương Sài Nha Trang Khánh Hòa			
6.1	Hoàng Văn Lý			220753807 cấp 06/10/2004 CA Khánh Hòa	89/15 Vân Đồn Nha Trang, Khánh Hòa			Cha ruột
6.2	Hoàng Thị Diệu Linh			225406274 cấp 07/6/2006 CA Khánh Hòa	26 đường 31 KĐT Phước Long A Nha Trang, Khánh Hòa			Em ruột
6.3	Lê Hữu Thái			225192246 cấp 09/7/2013 CA Khánh Hòa	26 đường 31 KĐT Phước Long A Nha Trang, Khánh Hòa			Em rể
6.4	Hoàng Dũng			225501190 cấp 14/10/2008 CA Khánh Hòa	89/15 Vân Đồn Nha Trang, Khánh Hòa			Em ruột

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.5	Nguyễn Thị Thanh Hiếu			225573841 cấp 06/11/2019 CA Khánh Hòa	94/43 Nguyễn Thị Minh Khai Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa			Em dâu
6.6	Nguyễn Quang Tuyền			220666048 cấp 01/3/2008 CA Khánh Hòa	53B Lê Thành Phương Phương Sài Nha Trang, Khánh Hòa			Bố chồng
6.7	Tạ Thị Hoài Ân			225476164 cấp 01/3/2008 CA Khánh Hòa	53B Lê Thành Phương Phương Sài Nha Trang, Khánh Hòa			Mẹ chồng
6.8	Nguyễn Quang Trung			225204220 cấp 18/8/2016 CA Khánh Hòa	53B Lê Thành Phương Phương Sài Nha Trang, Khánh Hòa			Chồng
6.9	Nguyễn Hoàng Tuệ Nhi			Còn nhỏ Sinh 2006	53B Lê Thành Phương Phương Sài Nha Trang, Khánh Hòa			Con ruột

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.10	Nguyễn Quang Hưng			Còn nhỏ Sinh 2014	53B Lê Thành Phương Phương Sài Nha Trang, Khánh Hòa			Con ruột
7	Huỳnh Thị Trần Lê		Thành viên BKS	225140556 cấp 27/10/2012 CA Khánh Hòa	7 Tô Hiến Thành Tân Lập Nha Trang Khánh Hòa			
7.1	Huỳnh Đố			220382171 cấp 28/9/2016 CA Khánh Hòa	7 Tô Hiến Thành Tân Lập Nha Trang Khánh Hòa			Cha ruột
7.2	Trần Thị Lệ			220714414 cấp 04/7/2009 CA Khánh Hòa	7 Tô Hiến Thành Tân Lập Nha Trang Khánh Hòa			Mẹ ruột
7.3	Huỳnh Thị Quỳnh Lê			225317333 cấp 22/02/2018 CA Khánh Hòa	7 Tô Hiến Thành Tân Lập Nha Trang Khánh Hòa	2.200	0,0067	Em ruột
8	Nguyễn Minh Quân		Thành viên BKS	080090003820 cấp 24/5/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khu tập thể Biên phòng Hoàng Diệu Vĩnh Nguyên Nha Trang Khánh Hòa	2.400	0,00727	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.1	Nguyễn Thanh Măng			225530518 cấp 08/9/2009 CA Khánh Hòa	Khu tập thể Biên phòng Hoàng Diệu Vĩnh Nguyên Nha Trang, Khánh Hòa			Cha ruột
8.2	Nguyễn Thị Xuân			046159011644 cấp 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khu tập thể Biên phòng Hoàng Diệu Vĩnh Nguyên Nha Trang, Khánh Hòa			Mẹ ruột
8.3	Nguyễn Minh Hiếu			056085003991 cấp 17/9/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	18 Trần Bình Trọng Phước Tiến Nha Trang Khánh Hòa			Anh ruột
8.4	Hoàng Thị Thanh Thủy			225238669 cấp 29/7/2019 CA Khánh Hòa	18 Trần Bình Trọng Phước Tiến Nha Trang Khánh Hòa			Chị dâu
8.5	Hồ Văn Cam			056053005181 cấp 05/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	62 Võ Thị Sáu Vĩnh Trường Nha Trang Khánh Hòa			Cha vợ
8.6	Dương Thị Cảnh			056158008042 cấp 05/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	62 Võ Thị Sáu Vĩnh Trường Nha Trang Khánh Hòa			Mẹ vợ

916
Y
V
CHÁ
T
ÒA
HÁN

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.7	Hồ Thị Loan			225424142 cấp 07/4/2007 CA Khánh Hòa	Số 62 Võ Thị Sáu Vĩnh Trường Nha Trang Khánh Hòa			Vợ
8.8	Nguyễn Hồ Phúc Lâm			Còn nhỏ 2017	Số 62 Võ Thị Sáu Vĩnh Trường Nha Trang Khánh Hòa			Con ruột
9	Lê Thị Hồng Vân	622419/ 604018	Tổng Giám đốc	001164040638 cấp 14/8/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	8/6 Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập Nha Trang Khánh Hòa	113.600	0,344	
9.1	Mai Thị Chính			220020633 cấp 25/9/1993 CA Khánh Hòa	8/6 Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa			Mẹ ruột
9.2	Lê Thị Hồng Minh			024933103 cấp 09/4/2008 CA TPHCM	Số 8 (tầng 3) Trần Hữu Trang, P11, Phú Nhuận			Chị ruột
9.3	Trần Duy Hưng			025062006190 cấp 14/8/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	8/6 Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập Nha Trang, Khánh Hòa			Chồng
9.4	Trần Lê Minh Ngọc			056193005832 cấp 09/9/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	11.06 A2 Cantavil An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM			Con ruột

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.5	Trần Lê Minh Hạnh			056197008425 cấp 30/6/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	7.07 A1 Cantavil An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM			Con ruột
10	Trương Văn Trung		Phó TGD	225078177 cấp 28/9/2013 CA Khánh Hòa	Tổ 9, Vĩnh Châu Vĩnh Hiệp Nha Trang Khánh Hòa.	8.800	0,0267	
10.1	Trương Thị Hồng			220672011 cấp 19/8/2011 CA Khánh Hòa	Tân Phong, Ninh Xuân, Ninh Hòa, Khánh Hòa			Chị ruột
10.2	Nguyễn Thành			220433438 cấp 19/8/2011 CA Khánh Hòa	Tân Phong, Ninh Xuân, Ninh Hòa, Khánh Hòa			Anh rể
10.3	Trương Thị Vinh			220898091 cấp 14/7/2014 CA Khánh Hòa	Phú Hòa, Ninh Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa			Chị ruột
10.4	Trương Văn Hoàng			225015058 cấp 16/9/2009 CA Khánh Hòa	Phú Hòa, Ninh Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa			Anh rể
10.5	Trương Văn Quang			225359330 cấp 08/5/2020 CA Khánh Hòa	Phú Thọ 1 Ninh Diêm Ninh Hòa Khánh Hòa			Anh ruột

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.6	Nguyễn Thị Tuyết Mai			225189923 cấp 08/5/2020 CA Khánh Hòa	Phú Thọ 1 Ninh Diêm Ninh Hòa Khánh Hòa			Chị dâu
10.7	Trương Văn Dũng			225198757 cấp 01/4/2014 CA Khánh Hòa	96/53 Liên Hoa, Xuân Lạc 1, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa			Em ruột
10.8	Mai Nhã Uyên			225198974 cấp 22/5/2020 CA Khánh Hòa	96/53 Liên Hoa, Xuân Lạc 1, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa			Em dâu
10.9	Phạm Văn Chính			220905969 cấp 29/3/2018 CA Khánh Hòa	Tổ 8, Vĩnh Châu, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa			Bố vợ
10.10	Phạm Thị Như Thủy		Trưởng phòng KH&KD	225233125 cấp 01/5/2016 CA Khánh Hòa	Tổ 10, Vĩnh Châu, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa	3.200	0,0097	Vợ
10.11	Trương Phạm Minh Thanh			Còn nhỏ	Tổ 10, Vĩnh Châu, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa			Con ruột
11	Ngô Thị Hương Liên		Kế toán trưởng	220825110 cấp 10/8/2011 CA Khánh Hòa	Tập thể Viện hải duy học, 89 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa	24.000	0,07273	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.1	Ngô Thị Lan			220243405 cấp 12/11/2009 CA Khánh Hòa	161/8 Hùng Vương Diên Khánh Khánh Hòa			Chị ruột
11.2	Phạm Hữu Trí			220243396 cấp 04/7/2012 CA Khánh Hòa	161/8 Hùng Vương Diên Khánh Khánh Hòa			Anh rể
11.3	Ngô Chiến Thắng			220243393 cấp 07/5/2014 CA Khánh Hòa	Khu phố 8 Bình Hưng Phan Thiết			Anh ruột
11.4	Nguyễn Thị Ngọc Anh			261544357 cấp 07/8/2015 CA Bình Thuận	Khu phố 8 Bình Hưng Phan Thiết			Chị dâu
11.5	Ngô Thị Xuân			220682865 cấp 18/12/2010 CA Khánh Hòa	39 Trần Quốc Tuấn Ninh Hiệp Ninh Hòa Khánh Hòa			Chị ruột
11.6	Châu Phi Hùng			220402297 cấp 18/12/2010 CA Khánh Hòa	39 Trần Quốc Tuấn Ninh Hiệp Ninh Hòa Khánh Hòa			Anh rể
11.7	Ngô Duy Học			Thẻ thương binh 15106-HNQ 20/9/1982	Số 234 Ngô Gia Tự Nha Trang, Khánh Hòa			Anh ruột

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.8	Phan Thị Phương Dung			220593411 cấp 03/6/2009 CA Khánh Hòa	Số 234 Ngô Gia Tự Nha Trang Khánh Hòa			Chị dâu
11.9	Ngô Phát Minh			220088006 cấp 21/4/2017 CA Khánh Hòa	32C3 Hàn Thuyên Nha Trang Khánh Hòa			Anh ruột
11.10	Đỗ Thị Bích Huyền			220046207 cấp 08/3/2014 CA Khánh Hòa	32C3 Hàn Thuyên Nha Trang Khánh Hòa			Chị dâu
11.11	Ngô Hùng Cường			220591766 cấp 30/4/2016 CA Khánh Hòa	38B3 VCN Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa			Anh ruột
11.12	Nguyễn Thị Thu Thủy			220675255 cấp 25/4/2016 CA Khánh Hòa	38B3 VCN Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa			Chị dâu
11.13	Ngô Thị Anh Huy			220591744 cấp 22/12/2010 CA Khánh Hòa	155 Phạm Văn Đồng, Cam Thuận Cam Ranh Khánh Hòa			Chị ruột
11.14	Hà Thúc Nhỏ			225432397 cấp 12/6/2007 CA Khánh Hòa	155 Phạm Văn Đồng, Cam Thuận Cam Ranh Khánh Hòa			Anh rể

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.15	Vũ Tuấn Anh			225204880 cấp 10/12/2015 CA Khánh Hòa	Tập thể Viện hải dương học, 89 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa			Chồng
11.16	Vũ Khánh Linh			225591202 cấp 20/5/2013 CA Khánh Hòa	Tập thể Viện hải dương học, 89 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa			Con ruột
11.17	Vũ Khánh Hưng			Còn nhỏ	Tô Hiệu Vĩnh Nguyên Nha Trang Khánh Hòa			Con ruột
12	Trần Ngọc Khải	666178	Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty	052064001619 cấp 10/4/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	51 Nguyễn Thị Định, Phước Long, Nha Trang Khánh Hòa	29.600	0,09	
12.1	Lê Thị Khéo			220300786 cấp 19/12/2007 CA Khánh Hòa	Bãi Giếng 2, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa			Mẹ ruột
12.2	Trần Thị Diễm			052160001299 cấp 16/4/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Bãi Giếng 2, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa			Chị ruột

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.3	Trần Thanh Nam			054053000556 cấp 16/4/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Bãi Giếng 2, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa			Anh rể
12.4	Trần Thị Thu Ba			052168016968 cấp 09/8/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thành Công, Buôn Ma Thuột, Đak Lak			Em ruột
12.5	Trần Quốc Khánh			042065003142 cấp 29/4/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thành Công, Buôn Ma Thuột, Đak Lak			Em rể
12.6	Trần Thị Thành			052171001399 cấp 08/4/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Bãi Giếng 2, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa			Em ruột
12.7	Hà Duy Tân		Tổ phó Bảo vệ	054069003600 cấp 16/9/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Bãi Giếng 2, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa	2.000	0,006	Em rể
12.8	Trần Ngọc Ân			Tu sĩ	Bãi Giếng 2, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa			Em ruột
12.9	Trần Thị Thu Trang			056176000793 cấp 08/4/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Bãi Giếng 2, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa			Em ruột

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.10	Trần Thị Trúc Phuong			056181010383 cấp 15/8/2020 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Bãi Giếng 2, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa	1.400	0,0042	Em ruột
12.11	Đặng Thành Sơn			056079011824 cấp 15/8/2020 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Bãi Giếng 2, Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa			Em rể
12.12	Đoàn Thị Lao			046147003287 cấp 10/8/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	25E Tân An, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa			Mẹ vợ
12.13	Nguyễn Thị Gái			046165008703 cấp 16/9/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	51 Nguyễn Thị Định, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa			Vợ
12.14	Trần Ngọc Bích Châu		NV bán hàng	056190001214 cấp 10/4/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	51 Nguyễn Thị Định, Phước Long, Nha Trang Khánh Hòa			Con ruột
12.15	Phạm Viết Ngôn			056051000461 cấp 05/4/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	51 Nguyễn Thị Định, Phước Long, Nha Trang Khánh Hòa			Con rể

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.16	Trần Ngọc Minh Châu		NV kinh doanh thị trường	056091008982 cấp 16/9/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	51 Nguyễn Thị Định, Phước Long, Nha Trang Khánh Hòa			Con ruột
12.17	Võ Thị Kim Yến			056192000906 cấp 10/4/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	51 Nguyễn Thị Định, Phước Long, Nha Trang Khánh Hòa			Con dâu
TỔ CHỨC								
1	Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa			4200338918 cấp lần thứ 6 08/10/2015	Số 248 Thống Nhất Phương Sơn Nha Trang Khánh Hòa	09/11/2017	16.850.000 (51,06%)	Cổ đông Nhà nước (tỷ lệ 51,06%) có 04 đại diện trong HĐQT
2	Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa			4201853950 lần thứ 1 07/7/2022	9D Lê Thánh Tôn Lộc Thọ Nha Trang Khánh Hòa			Công ty con
3	Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yên sào			4201962780 lần thứ 1 23/8/2022	Lô TP3 CCN Sông Cầu, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa			Công ty con